
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 

  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖7 เวลา ๐๙.๐๐ น 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ 

   ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์ ประธานสภาฯ ประสิทธิ์    บุญสุวรรณ์ 
2. นายสุโชค   กาญจนา รองประธานสภาฯ สุโชค   กาญจนา 
3. นายอภิเชษฐ์    ไชยเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อภิเชษฐ์    ไชยเดช 
๔. นายคล่อง    ดำชู สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ คล่อง    ดำชู 
๕. นายจรรยา   หยูคล้าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จรรยา   หยูคล้าย 
๖. นายณฐภัทร   กลับศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ณฐภัทร   กลับศรี 
๗. นายสานนท์    ณ นคร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สานนท์    ณ นคร 
๘. นางชมัยพร    พิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชมัยพร    พิทักษ์ 
๙. นายสุทิน    ประทุมเมศร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สุทิน    ประทุมเมศร์ 

๑๐. นายอุดร   บุรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อุดร   บุรีภักดี 
11. ร.ต.ท.พีระ   เรืองช่วย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พีระ   เรืองช่วย 
12. นายปราโมทย์    ชูทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ปราโมทย์    ชูทิพย์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายประจวบ   สรรพสมบูรณ์ เลขานุการ/ปลัดเทศบาล ประจวบ   สรรพสมบูรณ์ 
๒. นายนิตย์   แก้วขุนราม นายกเทศมนตรี นิตย์   แก้วขุนราม 
๓. นายน้อย   ชิตศักดิ์สกุล รองนายกเทศมนตรี น้อย   ชิตศักดิ์สกุล 
๔. นายจารุพัฒน์   คงหอม รองนายกเทศมนตรี จารุพัฒน์   คงหอม 
5. นายพิศณุ   ทองสง ที่ปรึกษานายกฯ พิศณุ   ทองสง 
๖. นายสมบัติ  สุขราม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 สมบัติ  สุขราม 
7. นายสุทัศน์   ปานจีน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 สุทัศน์   ปานจีน 
8. นายถาวรณ์  สังข์สุวรรณ นายช่างโยธา (ขทช. นครศรีฯ) ถาวรณ์  สังข์สุวรรณ 
9. นายชนวุฒิ   โอฬารกิจ นายช่างโยธา (ขทช. นครศรีฯ) ชนวุฒิ   โอฬารกิจ 
10 นายศุภสิทธิ์   ศิริสภาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ศุภสิทธิ์   ศิริสภาภรณ ์
11. นางพรรณี   ศรีจริต ผู้อำนวยการกองคลัง พรรณี   ศรีจริต 
12. นายชัยยา   อินทร์ทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชัยยา   อินทร์ทอง 
13. นายวรวุฒิ   หนูมาก นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน วรวุฒิ   หนูมาก 
14. นายปรัญญา  ทองนุ่น นิติกรชำนาญการ ปรัญญา  ทองนุ่น 
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เมื่อถึงเวลานัดประชุม ๐๙.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อ  
จำนวน ๑2 คน  เลขานุการสภาฯ จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา 
ฯ เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ 

เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ
ประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ                                     เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบล     
ท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที ่ ๓ ครั ้งที ่  ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7                
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วจึงขอเปิดการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ในวันนี้มีเจ้าหน้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชได้มา

เข้าร่วมในการประชุมเพื่ออธิบายเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่จะ
ดำเนินโครงการในพื้นท่ีตำบลท่าประจะ ขอเชิญครับ 

นายถาวรณ์  สังข์สุวรรณ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบล      
ท่าประจะทุกท่าน ด้วยกระผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชให้มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณ
ถนนสาย นศ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 – บ้านชะอวด 
ระยะทาง 5.700 ก ิโลเมตร ซ ึ ่ งอย ู ่ ในพ ื ้นท ี ่ตำบลเขาพระทอง              
ตำบลท่าประจะและตำบลเคร็ง สำหรับรายการก่อสร้างเป็นงานติดตั้ง
เสาไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร จำนวน 183 ต้น เสาสูง 12 เมตร 
จำนวน 5 ต้น ซึ ่งการดำเนินการในขณะนี ้อยู ่ระหว่างการกำหนด
ตำแหน่งติดตั้งเสาไฟฟ้า จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่
ทราบเกี่ยวกับโครงการและหากว่าตำแหน่งที่จะติดตั้งเสาไฟฟ้าตรงหน้า
บ้านหรืออยู ่ในตำแหน่งที ่ไม ่เหมาะสมสามารถแจ้งผู ้ร ับจ้างขณะ
ดำเนินการให้เปลี่ยนตำแหน่งได้ 

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖7 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๖7 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๖7 ว่ามีข้อความตอน
ใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุมฯ มีมติรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร ื ่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖8 ขอให้เลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ .ศ.๒๕๖๓ และแก้ไขเพิ ่มเติม ข้อ ๒๒ ให้ใช้
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำ
งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับและประมาณ
การรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและ
สถิต ิต ่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื ่อใช ้ประกอบการคำนวณขอตั้ ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที ่งบประมาณ ข้อ ๒๓ ให้เจ ้าหน้าที่
งบประมาณจ ัดทำการพิจารณาตรวจสอบ ว ิ เคราะห ์ และแก ้ไ ข
งบประมาณในขั้นต้นแล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณ
ยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม
และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง
หนึ ่งเพื ่อผู ้บริหารท้องถิ ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ ่นภายในวันที ่ ๑๕ 
สิงหาคม  

ประธานสภาฯ       ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี ้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล   

นายกเทศมนตรี                เร ียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่าประจะ           
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี ้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าประจะ 
จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาล
ตำบลท่าประจะอีกครั ้ง ฉะนั ้น ในโอกาสนี้  ผู ้บริหารเทศบาลตำบล        
ท่าประจะ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้
ทราบถึงสถานการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 ดังต่อไปนี้   

๑. สถานะการคลัง 
                                                                   ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖7 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

                                                                     ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน 25,917,200.94 บาท 
                                                                     ๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน 71,169,070.77 บาท 
                                                                     ๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
                                                                     ๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้    
                                                                              เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.๐๐ บาท 
                                                                      ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน      
                                                                               จำนวน 1 โครงการ รวม 1,057.00 บาท 
                                                                   ๑.๒ เงินกู้คงค้าง ๐.๐๐ บาท 
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                                                              ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖6  
                                                                   2.๑ รายรับจริง จำนวน 44,501,874.39 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร จำนวน 303,050.55 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต จำนวน           
265,533.30 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 149,257.62 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                 
จำนวน 362,988.๐๐  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน  137,293.02 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จำนวน  690.๐๐ บาท  
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 21,226,675.90 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 22,056,386.00 บาท 

2.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน    
12,403,000.00 บาท 

2.๓ รายจ่ายจริง จำนวน 38,452,972.40 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง        จำนวน  ๑3,551,081.90 บาท 
งบบุคลากร    จำนวน  ๑3,912,098.26 บาท 
งบดำเนินงาน  จำนวน  7,400,589.51   บาท 
งบลงทุน        จำนวน  1,914,302.73     บาท 
งบเงินอุดหนุน  จำนวน ๑,674,900.00   บาท 
งบรายจ่ายอื่น  จำนวน   ๐.๐๐   บาท 

2.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ       
                                                                       วัตถุประสงค์ จำนวน 7,458,000.๐๐ บาท 
                                                                  2.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่         
                                                                       จำนวน 2,374,000.๐๐ บาท   
                                                                  2.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน                                               

  ๐.๐๐ บาท 
                                                                   2.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน ๐.๐๐ บาท 
                                                              คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖8 ประมาณการ

รายรับ เป็นเงิน 50,350,0๐๐.๐๐   บาท 
                                                                     รายได้จัดเก็บ  1,304,300.๐๐ บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               19,670,00๐.๐๐ บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                               
๒9,375,700.๐๐ บาท 
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คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี    
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 เป็นเงิน 50,350,0๐๐.๐๐ บาท 

งบกลาง  ๑7,828,854.๐๐ บาท 
งบบุคลากร  ๑6,851,48๐.๐๐ บาท 

                                                                งบดำเนินงาน  12,053,430.๐๐ บาท 
งบลงทุน  1,908,236.๐๐ บาท 
เงินอุดหนุน  ๑,708,00๐.๐๐ บาท 

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ใน
แผนพัฒนาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 จึงขอเสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖8 เพื่อสภาเทศบาลตำบล 
ท่าประจะพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตาม
ร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

เลขานุการสภาฯ                                       ขอชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการอภิปรายและอธิบายวิธีการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในประเด็นขั้นรับหลักการ โดยให้ที่
ประชุมปรึกษาและลงมติว ่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖8 หรือไม่ กรณีที่มี
สมาชิกท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา 

ประธานสภาฯ                 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญครับ 
นายคล่อง  ดำชู เร ียนท่านประธานสภา ตามที่ผ ู ้บร ิหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผมได้ตรวจดู
แล้วเห็นว่าส ่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจำ เพราะรายจ่ายประจำ
หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว แต่ผมมีข้อสงสัยในร่างเทศบัญญัติฯ หน้า 70 
แผนงานงบกลาง เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้จำนวน 
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนผม
อยากทราบว่าสถานะของกองทุน เนื่องจากสมาชิกสภาไม่เคยทราบ
ว่าสถานะทางการเงินของกองทุนตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่ และสวัสดิการ
ของสมาชิกกองทุนไม่เพิ ่มขึ ้นเลยแต่เงินออมเพิ ่มขึ ้นทุกปี อยาก
สอบถามไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงให้ด้วยครับ 

นายน้อย   ชิตศักดิ์สกุล เรียนท่านประธานสภาตามที ่ท่าน สท.คล่อง  ดำชู ได้สอบถาม
เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งได้มีการชี้แจง
ในการประชุมของสมาชิกทุกปีอยู่แล้ว ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่าย             
จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบมาชี ้แจงในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
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นายปราโมทย์  ชูทิพย์ เรียนท่านประธานสภาตามที ่ผมได้ดูร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 ในแต่ละด้านแล้วเห็นว่า
การจัดสรรงบประมาณค่อนข้างครอบคลุมทุกด้านแต่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธาผมดูแล้วยังน้อยอยู่ แต่ด้วยงบประมาณ
ของเรามีจำกัดผมก็เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติที่เสนอมา  

นายอภิเชษฐ์   ไชยเดช  เรียนท่านประธานสภาผมอยากสอบถามเรื่องสถานการคลังเกี่ยวกับ
เงินสะสมในร่างเทศบัญญัติฯ ว่าจริงๆ แล้วมีอยู่เท่าไหร่ 

นางพรรณี   ศรีจริต  เรียนท่านประธานสภาของชี ้แจงไปยังท่านสมาชิกสภาเกี ่ยวกับ
ยอดเงินสะสมตามร่างเทศบัญญัติจะเห็นว่ามีเงินสะสมอยู่ 71 ล้าน
กว่าบาท ซึ ่งยอดเงินสะสมดังกล่าวเป็นเงินสะสมที่รวมสินทรัพย์
ทั้งหมดของเทศบาลส่วนยอดเงินสะสมที่เป็นเงินมีอยู่ประมาณ 10 
ล้านบาท 

นายสุทิน   ประทุมเมศร์ เร ียนท่านประธานสภาผมมีอย ู ่  2 เร ื ่องที ่สงสัยว ่าจะเพิ ่มเติม
งบประมาณได้หรือไม่ คือโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติดได้  และโครงการงานประเพณีงานดอกจูดบาน 
เนื่องจากที่ผ่านมางบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ 

ประธานสภาฯ                                            มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอมติที ่ประชุมว่าจะเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 วาระที ่ ๑             
(ขั้นรับหลักการ) หรือไม่ด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ     ๑2   เสียง 
                  ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
                  งดออกเสียง  -     คน 
ประธานสภาฯ                                         เมื่อที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖8  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เลขานุการสภาฯ                                       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่งกำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั ้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย ข้อ 103 (๑) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วย 
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ประธานสภาฯ          ลำดับต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 จำนวน ๓ - 
๗ คน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ
จะต้องมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคน และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ 
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มาบังคับใช้โดยอนุโลม กล่าวคือเลือกทีละคนตามลำดับจนครบตาม
จำนวนที่กำหนด 

นายปราโมทย์   ชูทิพย์                   ผมขอเสนอให้พ ิ จารณาค ัด เล ื อกคณะกรรมการแปรญ ัตติ                    
จำนวน  ๓  คน 

ประธานสภาฯ                        ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                                     นายสานนท์  ณ นคร ผู้รับรอง      
                        นายอุดร   บรุีภักดี ผู้รับรอง      
ประธานสภาฯ              ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่                                                                                 

ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน จึงขอมติที่ประชุมว่าจะ 
เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน ๓ คน หรือไม่      
ด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑2  เสียง   
     ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     งดออกเสียง  -  คน 
ประธานสภาฯ             ลำดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

เรียงตามลำดับจนครบ ๓  คน ขอเชิญครับ 
นายปราโมทย์   ชูทิพย์ ผมขอเสนอนายคล่อง   ดำชู  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๑   
ประธานสภาฯ                        ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 นายสุทิน   ประทุมเมศร์ ผู้รับรอง  
                                                              นายจรรยา  หยูคล้าย  ผู้รับรอง  
ประธานสภาฯ             ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑  อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่าที่
ประชุมสภาเทศบาล มีมติเลือก นายคล่อง   ดำชู  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ   คนที่ ๑   

ประธานสภา ฯ             ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒      
ขอเชิญครับ 

นายสุทิน   ประทุมเมศร์ ขอเสนอ นายอุดร   บุรีภักดี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  
ประธานสภาฯ                          ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   นายณฐภัทร   กลับศรี  ผู้รับรอง    

 นายคล่อง   ดำชู  ผู้รับรอง   
ประธานสภาฯ               ผู ้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื ่นเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี เป็นอันว่าที่
ประชุมสภาเทศบาล มีมติเลือก นายอุดร   บุรีภักดี เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ ๒  

ประธานสภา ฯ             ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓      
ขอเชิญครับ 

นายณฐภัทร   กลับศรี ขอเสนอ นายอภิเชษฐ์   ไชยเดช เป็น คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓  
ประธานสภาฯ               ขอผู้รับรองด้วยครับ                                                                      
                         ร.ต.ท.พีระ  เรืองช่วย ผู้รับรอง   
               นายสุโชค  กาญจนา ผู้รับรอง  
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ประธานสภาฯ              ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภา
ท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื ่นอีกเป็นอันว่าที ่ประชุมสภาเทศบาลมี     
มตเิลือก นายอภิเชษฐ์  ไชยเดช เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  

                โดยที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 ดังนี้ 

๑. นายคล่อง  ดำชู  
   ๒. นายอุดร   บุรีภักดี 
   ๓. นายอภิเชษฐ์   ไชยเดช 

ประธานสภาฯ       ต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

นายปราโมทย์  ชูทิพย์                      ผมขอเสนอว่า ควรจะกำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ  โดยกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่าง
วันที่ 9 - 11 สิงหาคม  ๒๕๖7  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น.      
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ      

ประธานสภาฯ                          ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                            นางชมัยพร   พิทักษ์ ผู้รับรอง      
                         นายสโุชค   กาญจนา  ผู้รับรอง      
ประธานสภาฯ               ผู ้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่     

ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น  จึงขอมติที่ประชุมว่าจะ
เห็นชอบการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติในระหว่างวันที ่ 9 - 11 สิงหาคม  ๒๕๖7  ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐  น.  ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ
หรือไม่ ด้วยการยกมือ   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑2  เสียง   
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  -  คน 
ประธานสภาฯ ขอพักการประชุม ๑๕ นาที เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกัน

พิจารณาเลือกประธาน เลขานุการกรรมการ และวันกำหนดพิจารณา
คำแปรญัตติ 

ระเบียบวาระ 4                        ขอความยินยอมทำก ิจการนอกเขตเทศบาลเพื ่อให ้บร ิหาร
น้ำประปาให้ก ับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล               
เกาะขันธ์ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขอเชิญครับ  

เลขานุการสภาฯ                                         ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 57 ทวิ เทศบาล
อาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ (1) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของ
ตน (๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล 



-๙- 

 

สภาจังหวัดหรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (๓)ได้รับรับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ระบบประปาที่ขอความ

ยินยอมทำกิจการนอกเขตเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เกาะ
ขันธ์เป็นระบบประปาในพื้นที ่หมู ่ที ่ 4 เดิมประปาตัวนี ้เป็นของ     
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างเมื ่อปี พ.ศ.2545                
และได้ส่งมอบการบริหารน้ำประปาให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านห้วยแหยง
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าประจะ โดยได้มีการให้บริหารน้ำแก่ประชาชนใน
พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าประจะ และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบล
เกาะขันธ์ เนื ่องจากเป็นพื ้นที ่ติดต่อกัน ต่อมาเมื ่อปี พ.ศ.2566                  
การบริหารกิจการน้ำประปาของหมู่ที่ 4 ประสบปัญหาที่ไม่สามารถ
เลือกคณะกรรมการบริหารกิจการประปาและบำรุงรักษาระบบ
ประปาที่ครบวาระได้เพราะไม่มีสมาชิกผู้ใช้น้ำสมัครเป็นกรรมการ
ด้วยเหตุจากการประสบปัญหาด้านระบบการผลิตทำให้ปริมาณน้ำไม่
เพียงพอกับการใช้งานในฤดูแล้งรวมทั้งอุปกรณ์ที่ชำรุดและประสบ
ปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องจึงมีมติส่งมอบการบริหารกิจการระบบ
ประปาหมู ่บ ้านให้เทศบาลตำบลท่าประจะบริหารกิจการแทน                   
ต่อมาเทศบาลตำบลท่าประจะจึงได้ขออนุมัติการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน พ.ศ.245 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ซึ่งผู ้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้
เทศบาลตำบลท่าประจะสามารถบริหารกิจการ ระบบประปาหมู่บา้น 
หมู ่ท ี ่  4 ไปพลางก่อนได้  จ ึงทำให้เก ิดปัญหาในการให้บริการ            
และจัดเก็บค่าน้ำของประชาชนในพื ้นที ่ หมู ่ 1 ตำบลเกาะขันธ์  
เนื ่องจากอยู ่นอกเขตพื ้นที ่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล          
ท่าประจะจึงไม่สามารถให้บริการน้ำประปาได้ แต่หากจะงดการจ่าย
น้ำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์ที่ใช้น้ำอยู่ซึ่งขณะนี้มีอยู่ 53 
ครัวเรือน ก็จะได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขณะนี้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะขันธ์ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือ
ให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนที่ใช้
น้ำดังกล่าวได้ร ับความเดือดร้อน และการดำเนินการให้บริการ
น้ำประปาของเทศบาลตำบลท่าประจะถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
จึงมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลท่า         
ประจะในการทำกิจการนอกเขตเทศบาลเพื ่อให้บริหารน้ำประปา
ให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ 



-๑๐- 

 

ประธานสภา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่

นายสานท์  ณ นคร เรียนท่านประธานสภาในเรื ่องหอถังประปาดังที ่ต ั ้งอยู ่ หมู ่ที ่ 4       
เดิมเป็นของกรมอนามัย ในขณะที่ก่อสร้างได้มีการเดินท่อส่งน้ำในหมู่
ที่ 4 ตำบลทาประจะ และหมู่ที่ 1 ของตำบลเกาะขันธ์ เขาใช้กันมา
ตั้งแต่มีการก่อสร้างแล้ว ผมเห็นด้วยที่จะให้ประชาชนในพื้นที่ตำบล
เกาะขันธ์ได้ใช้น้ำประปาเพราะเขาใช้มาก่อน 

นายปราโมทย์   ชูทิพย์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอเพิ่มเติมท่าน                        
สท.สานนท์ ณ นคร เกี่ยวกับที่มาของหอถังประปาหมู่ที่ 4 สมัยก่อน
ที่มีการก่อสร้างได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการใช้น้ำประปา      
ซ่ึงหมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระทอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าประจะหมู่ที่ 1 ตำบล
วังอ่าง และหมู ่ที ่ 1 ตำบลเกาะขันธ์ ใช้น้ำประปาร่วมกันทั ้ง 4 
หมู ่บ้าน แต่เนื ่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองและ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างเขามีแหล่งน้ำที ่สามารถผลิต
น้ำประปาได้จึงได้ยกเลิกการใช้น้ำประปาตัวนี้เหลือแต่หมู่ที่ ๒ ตำบล
เกาะขันธ์ซึ่งเขาก็ใช้มาก่อนตั้งแต่มีการก่อสร้างแล้ว ผมก็เห็นด้วยใน
การให้ความยินยอมทำกิจการนอกเขตเพราะเราจะได้ดำเนินการ      
ให้ถูกต้อง 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความยินยอมทำ
กิจการนอกเขตเทศบาลเพื่อให้บริหารน้ำประปาให้กับประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี
เสนอหรือไม่ ให้อนุมัติด้วยการยกมือ  

มติที่ประชุม                         ยินยอม        ๑2   เสียง 
                  ไมย่ินยอม       -    เสียง 

งดออกเสียง     -    คน  

ระเบียบวาระ 5                                   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ                                  มีสมาช ิกสภาท่านใดม ี เร ื ่องใดท ี ่จะเสนอให ้ท ี ่ประช ุมทราบ                

ขอเชิญครับ 
นายสุทิน   ประทุมเมศร์ เรียนท่านประธานสภา ผมมีเรื ่องความเดือดร้อนของประชาชนใน

พื้นที ่หมู ่ที ่ ๓ ฝากไปยังฝ่ายบริหาร 3 เรื ่องดังนี ้ 1.ถนนสายวัด
ตะเคียนทองที่กำลังการก่อสร้างอยู่ ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงขอความ
ร่วมมือไปยังฝ่ายบริหาร แจ้งผู้รับเหมาเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ    
2.ความเดือดร้อนของ นางจัด  นาคปลัด เนื ่องจากต้นไม้บริเวณ
ทางเข้าบ้านบดบังเส้นทางถนนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจึงได้แจ้งร้อง
ทุกข์เพื ่อให้เทศบาลโค่นต้นไม้บริเวณดังกล่าว 3.การขุดลอกทาง
ระบายน้ำระหว่างเขตเทศบาลตำบลท่าประจะกับตำบลเกาะขันธ์



-๑๑- 

 

ตามที่ได้มีการขุดลอกไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่ไม่ได้ขุดลงไปให้ลึกจึงไม่
สามารถถ่ายน้ำได้สะดวก ชาวบ้านจึงได้แจ้งร้องทุกข์มา 

นายคล่อง  ดำชู เรียนท่านประธานสภา ผมมีเรื ่องสงสัยเกี่ยวกับถนนสายใต้เสาไฟ          
แรงสูง หมู่ที่ ๕ ซึ่งอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2567 ตอนนี้จะใกล้หมดปีงบประมาณแล้วผมอยากทราบว่าจะ
ดำเนินการเมื่อไหร่ และรถกระเช้าที่ได้มีการประกาศจัดซื้อทำไมถึงช้า
ติดขัดตรงไหนขอให้ชี้แจงให้ทราบด้วยครับ 

ร.ต.ท.พีระ   เรื่องช่วย เรียนท่านประธานสภาด้วยได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าถนนสายดีสาม
หมู่ที่ 3 เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะขอให้เทศบาลแก้ไขให้ด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาขอชี้แจงตามที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามมาตาม
ประเด็น ดังนี้  
1.ถนนสายวัดตะเคียนทองตอนนี้ผู้รับเหมากำลังรอผลทดสอบพ้ืน

ทางจึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ในการสัญจรสามารถใช้ทาง
เบี่ยงได ้
2.ถนนสายใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงหากดำเนินการไม่ทันสามารถกันเงิน

ไว้ดำเนินการในปีถัดไปได ้
3.ถนนสายดี 3 ขณะนี้ผมได้หินจากการรื้อถนนมากองอยู่บริเวณ

หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะรีบแก้ไขปัญหาให้ 
4.การขุดลอกทางระบายน้ำที ่ยังไม่ลึกจะนำรถตักหน้าขุดหลัง

ดำเนินการให้  
ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้า

ไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7 

ปิดประชุม   เวลา ๑๑.58 น. 
 

 

                                                         ลงชื่อ   ประจวบ   สรรพสมบูรณ์     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                
                                                               (นายประจวบ สรรพสมบูรณ์)                                      
                                                           เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ 
 
                                                         
                                                         ลงชื่อ ประสิทธิ์   บุญสุวรรณ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภา 

      (ประสิทธิ์   บุญสุวรรณ์) 
                                                         ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ 


